

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 (ส23102) โดยใช้ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา : วุฒิชัย ยาวีไชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 (ส23102) โดยใช้ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเชิงคำวิทยาคม อำเภอเชิงคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชิงคำวิทยาคม อำเภอเชิงคำ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 11 โรงเรียนเชิงคำวิทยาคม อำเภอเชิงคำ จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน – หลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ $90.41 / 88.95$ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด $80 / 80$
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาใต้ พบว่า คะแนนเฉลี่ย

ของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.55 คิดเป็นร้อยละ 48.51 และมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 25.26 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.21 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาได้สูงขึ้น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทวีปอเมริกาได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ($x = 4.59$)